



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๑ ๔๑

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด.ค.ด.ค.

(นางสิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศ มีแนวโน้มลดลง สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ ต.ค.๖๕ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๒,๕๕๑ ราย เสียชีวิต ๓๖๔ ราย/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ ๓๒๐ ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ๑๖๔ ราย และผู้เสียชีวิต ๓๓ ราย เสียชีวิต ๔ ราย/วัน โดยผู้เสียชีวิตร้อยละ ๙๗ เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในจำนวนนี้ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับเข็มกระตุ้นถึงร้อยละ ๗๖ สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อยังมาจากกิจกรรมการรวมกลุ่มคนและไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ซึ่ง สธ.ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวนี้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังสัญญาณการแพร่ระบาดทั้งในสถานพยาบาล การระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง และการตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ การติดเชื้อในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.-๒๙ ต.ค.๖๕ พบกลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐-๔ ปี ติดเชื้อ ๑๒๑,๓๘๘ ราย ปอดอักเสบ ๑,๔๒๒ ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ ๓๘๒ ราย และเสียชีวิต ๖๙ ราย นอกจากนี้จะติดเชื้อสูงกว่าเด็กช่วงวัยอื่น ยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าถึง ๓ เท่า สธ.จึงเดินทางรณรงค์การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังและกลุ่มเด็กเล็ก ๖ เดือน-๔ ปี ซึ่งหากเกิดการติดเชื้อจะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น โดยขอให้ไปรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มสูงขึ้น

๑.๒ นพ.ชเรศ ภิระชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงผู้เสียชีวิตค่อย ๆ ลดลง แต่ผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่ม ๖๐๘ ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้เข็มกระตุ้น จากข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบการฉีดเข็มกระตุ้นครอบคลุมเพียงร้อยละ ๔๖.๕ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนและบางส่วนติดเชื้อตามธรรมชาติ ข้อมูลวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕ พบประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ๑๔๓.๖ ล้านโดส มีผู้ที่ฉีดครบ ๒ เข็มจำนวน ๕๓.๙ ล้านราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕ และฉีดเข็มที่ ๓ ขึ้นไป ๓๒.๓ ล้านราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕

- คณะทำงานศูนย์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัคซีน กรมควบคุมโรค สธ.ติดตามประเมินประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงในประเทศไทย พบการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาการป่วยรุนแรง คือ อาการปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ จากร้อยละ ๖๐ ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม เป็นร้อยละ ๘๓ และร้อยละ ๑๐๐ ในผู้ที่ได้รับครบ ๓ เข็ม และ ๔ เข็ม ตามลำดับ ป้องกันเสียชีวิตจากร้อยละ ๗๒ ในผู้ที่ได้รับครบ ๒ เข็ม เป็นร้อยละ ๙๓ และร้อยละ ๑๐๐ ในผู้ที่ได้รับครบ ๓ เข็ม และ ๔ เข็ม ตามลำดับ จากคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง โรคอ้วนโรคเบาหวาน เนื่องจากเมื่อฉีดวัคซีนไประยะหนึ่ง ภูมิคุ้มกันจะลดลงตามธรรมชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนไปฉีดเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์โดส) โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมานานกว่า ๓-๔ เดือน โดยสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

๑.๓ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สธ.มีมาตรการเร่งรัดฉีดโควิด 19 โดยขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการค้นหาเชิงรุกกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ขณะที่กระทรวงแรงงานจะเร่งฉีดในกลุ่มวัยแรงงาน เป็นต้น

- ในเดือน พ.ย. นี้ จะขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กอายุ ๖ เดือน-๔ ปี จัดฉีดวัคซีนเชิงรุกในศูนย์เด็กเล็ก หรือสถานสงเคราะห์เด็กที่มีโอกาสติดเชื้อและแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) นอกจากนี้ ให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง ยืนยันประเทศไทยมีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอสำหรับคนทุกคน

๑.๔ ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็ก ๖ เดือน-๔ ปี ที่เริ่มฉีดไปแล้ว ๒ สัปดาห์ ทำยอดได้เพียง ๖,๐๐๔ ราย จากที่ซื้อวัคซีนมา ๓ ล้านโดส โดยเขต ๑๓ คือ กรุงเทพฯ มีจำนวนฉีดมากที่สุดเพียง ๓,๒๘๕ รายเท่านั้น แนวโน้มชี้ชวนอย่างไรก็แทบจะหาพ่อแม่ที่สมัครใจพาบุตรหลานมาฉีดไม่ได้ โดยมุมการแพทย์ วัคซีนคือ การป้องกันโรคที่ดีที่สุด แต่ในมุมผู้ปกครองกังวลความเสี่ยงที่อาจไม่คุ้มค่าในสถานะที่โควิด 19 ระบาดน้อยและเบาบางลงแล้ว

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้โรคโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ ขณะนี้การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมถึงเด็กอายุ ๖ เดือน-๔ ปี เป็นไฟเซอร์ฝาแดง ซึ่งมีการกระจายวัคซีนทั่วประเทศแล้ว จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บ้าน

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เร่งรัดโรงพยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ ๖ เดือน-๔ ปี นอกจากนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เป็นยารักษาโรคโควิด 19 แล้ว

๒.๓ นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมารับวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ ที่ฉีดเข็มกระตุ้นครอบคลุมเพียงร้อยละ ๔๖.๕ โดยเดินทางจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เชิญชวน ค้นหาและติดตามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด รวมทั้งจัดการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับวัคซีนให้มากที่สุด เช่น บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ซึ่งหลายจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านโดส ภายในเดือน ธ.ค.๖๕

๒.๔ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มสุดท้ายเกิน ๓-๔ เดือนแล้ว จำเป็นต้องมาฉีดเข็มกระตุ้น เนื่องจากเมื่อฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งภูมิคุ้มกันจะลดลงตามธรรมชาติ การฉีดเข็มกระตุ้นจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการป่วยอาการหนักและเสียชีวิตได้ รวมถึงยังจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย

- กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๖ เดือน- ๔ ปี ที่เพิ่งเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งรัดการฉีด เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อสูงจากคนในครอบครัวที่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยช่วงที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน พบเด็กเล็กมีการอัตราการป่วยตายสูงกว่าเด็กโตถึง ๓ เท่า และในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ต่อเนื่องถึงต้นปี ๒๕๖๖ คาดการณ์อาจมีการระบาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกติแล้ว จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเร่งนำบุตรหลานมารับวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยอาการหนักจนอาจเสียชีวิต

๒.๕ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเพิ่มช่องทางบริการ Walk-in หรือมีหน่วยฉีดเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนได้ง่ายและพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนได้เร็วยิ่งขึ้น

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/workpoint เห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่พบบุตรหลานมารับวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรรณรงค์ส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดความวิตกกังวลและสร้างความเชื่อมั่นในการนำบุตรหลานมารับวัคซีนมากขึ้น

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- **สำนักงานมัธยม สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังสัญญาณการแพร่ระบาดโควิด 19 ในกรุงเทพฯ ทั้งในสถานพยาบาล การระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง และการตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว ความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ของ กทม.ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง และกลุ่มเด็กเล็ก ตลอดจนมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กเล็กอายุ ๖ เดือน-๔ ปี ในสถานพยาบาลของ กทม. เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่กับการรณรงค์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและลดความวิตกกังวลของผู้ปกครอง

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ **หนังสือพิมพ์** : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

๕.๒ **สื่อออนไลน์** : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgronline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me